



# ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com



ครั้งที่ 6/2554

6 กันยายน 2553

**เกษตรฯ ร่วมหารือ FAO วางกรอบยุทธศาสตร์การดำเนินงานของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 10 ปี มุ่งขจัดความหิวโหยและทุพโภชนาการ ตั้งเป้าปี 2558 ลดคนยากจนหิวโหยให้เหลือ 420 ล้านคน**

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมสมัชชา เอฟ เอ โอ ประจำปีภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมือง Gyeongju สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2553 โดยในการประชุมระดับรัฐมนตรี มีขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2553 ในส่วนการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2553 ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย โดยการประชุมครั้งนี้ มีประเทศสมาชิกของภูมิภาค เข้าร่วมการประชุม จำนวน 28 ประเทศ จากทั้งสิ้น 44 ประเทศ ผู้เข้าร่วมการประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ จำนวน 2 ประเทศและ 16 องค์การระหว่างประเทศ/องค์การระหว่างรัฐบาล โอกาสนี้ Mr.Jacques Diouf ผู้อำนวยการใหญ่ FAO กล่าวว่า ในปี 2553 มีจำนวนประชากรโลกที่หิวโหย จำนวน 925 ล้านคน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประมาณ 578 ล้านคน ในขณะที่ผลผลิตธัญพืชในภูมิภาค เช่น ข้าว และข้าวสาลี มีไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค จำเป็นต้องมีการนำเข้าประมาณ 85 ล้านตัน ในปี 2553/2554

นายธีระ กล่าวต่อไปว่า สำหรับผลการเข้าร่วมประชุม มีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1) การรับรองกรอบยุทธศาสตร์การดำเนินงานของภูมิภาค 10 ปี (2553 – 2562) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมีความมั่นคงอาหาร ” โดยมีพันธกิจเพื่อช่วยเหลือประเทศสมาชิกให้ลดจำนวนผู้ขาด สารอาหารให้ได้ครึ่งหนึ่ง ในปี 2015 โดยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและบรรเทาความยากจน ในขณะที่เดียวกันต้องปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาค โดยมีกรอบยุทธศาสตร์ของภูมิภาค 5 ข้อ ได้แก่ ‘การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ ’ เพื่อขจัดความหิวโหยและทุพโภชนาการ โดยเป้าหมายของการประชุมสุดยอดอาหารโลกของ FAO ในการลดคนยากจนและหิวโหยให้ได้ครึ่งหนึ่งภายในปี 2558 คือ ให้เหลือประมาณ 420 ล้านคน รวมถึง ‘ส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรและพัฒนาชนบท’ เพื่อเพิ่มผลผลิต การเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงตลาดได้ และสนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และธุรกิจ การเกษตร ‘สนับสนุนการจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและเหมาะสม’ เพื่อลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ‘เสริมสร้างสมรรถนะให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามและความเร่งด่วนฉุกเฉินทางด้านอาหารและการเกษตร ’ ตลอดจนเพิ่ม ‘ความสามารถเผชิญกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ ’ โดยมีงบประมาณดำเนินงานตามแผนงานปี 2553 – 2554 ประมาณ 160 ล้านเหรียญสหรัฐ ในส่วนแผนการดำเนินงานปี 2555 – 2556 จะมีการนำเสนอต่อ ที่ประชุมสมัชชา FAO ในเดือนมิถุนายน 2554 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณให้ต่อไป

2) การปฏิรูปองค์การ FAO ซึ่งมีประเด็นสำคัญ คือ การจัดตั้งสำนักงานอนุภูมิภาคเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาค ยกเว้นภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งประเทศสมาชิกในภูมิภาคยืนยันไม่จำเป็นต้องมีการจัดตั้งเพิ่มขึ้น แต่ให้เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรและความเข้มแข็งของสำนักงานเดิมให้ดีขึ้น

3) การรวมศูนย์บริการร่วม ในปี 2548 ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมขึ้น 3 แห่ง คือ ที่บูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ซานติเอโก ประเทศชิลี และกรุงเทพฯ เพื่อสนับสนุนงานและการเงิน การคลังให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม FAO เสนอให้มีการยุบรวม เหลือเพียงศูนย์เดียว คือ บูดาเปสต์ เพื่อประหยัดงบประมาณ แต่ที่ประชุมเห็นว่าศูนย์บริการร่วมที่กรุงเทพฯ สามารถดำเนินการตอบสนองต่อประเทศสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับอย่างมาก ดังนั้น จึงขอให้คงไว้ และทำการวิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อประเมินประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายในระยะยาว ก่อนที่จะมีการตัดสินใจใด ๆ

ทั้งนี้ สำหรับ ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการประชุมในครั้งนี้ มีหลายประเด็น อาทิ การให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์การดำเนินงานของภูมิภาค จะเป็นแนวทางให้ FAO ช่วยเหลือประเทศสมาชิกได้ตรงกับความต้องการของประเทศสมาชิกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเด็นหลัก ๆ ที่ท้าทายของภูมิภาค เช่น เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งแต่เดิมนั้น การกำหนดแผนการดำเนินงาน/งบประมาณ ทางที่ประชุมสมัชชา FAO ณ กรุงโรม เป็นผู้พิจารณาทั้งหมด รวมทั้งการที่ประเทศสมาชิกสนับสนุนไทยในการยืนยันไม่ให้อยุบรวมศูนย์บริการร่วม หรือ Shared Service Centre ที่กรุงเทพฯ จะช่วยให้การดำเนินงานด้านบริหารและการเงินการคลังมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อประเทศสมาชิกได้เหมือนเดิม นอกจากนี้ ประเทศไทยรวมทั้งประเทศสมาชิกยังได้ให้ความสำคัญ ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งเน้นย้ำในเรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ โดยอาศัยเทคโนโลยีใหม่ เช่น การวิจัยพันธุ์ พืชทนแล้ง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยในประเทศกำลังพัฒนา เป็นต้น ส่วนการที่ประเทศสมาชิกของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สนับสนุนข้อเสนอของประเทศไทยที่ไม่ให้มีการจัดตั้งสำนักงานอนุภูมิภาคเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้สำนักงานมีความเข้มแข็งด้านวิชาการมากขึ้นด้วย

-----